

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Hà Nam năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1669/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai Đề án phát triển văn hoá đọc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn hướng dẫn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2021; Hướng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và Hướng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Hà Nam năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng.

- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hoá đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành đúng pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam phải được triển khai sâu rộng trong các trường học qua hai vòng sơ khảo tại các huyện, thành phố và cấp tỉnh nhằm tìm được đại diện danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam 2021, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2021 là những thí sinh có những chia sẻ thể hiện tốt nhất sự ham thích đọc sách, hiểu được lợi ích đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giàu tính khả thi trong việc chia sẻ niềm yêu thích đọc sách tới cộng đồng.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, căn cứ và tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

